

ชื่อเรื่อง	: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช
ผู้ศึกษาค้นคว้า	: บุปผา สันตวา, พิมพักรีย์ บุนหลี, เรณู ถนอมโกชนัน, ศศินันท์ สุวานวิเศษ, เสถียร เวียงคำ
ที่ปรึกษา	: รองศาสตราจารย์ชาดา กลิ่นเจริญ
ประเภทสารนิพนธ์	: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช
2. เพื่อใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช
3. เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีลำดับขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการหาค่าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ขั้นตอนที่ 2 การใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมหารายได้ระหว่างเรียน) โรงเรียนบ้านหนองหอยบึงสามัคคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 30 คน นวัตกรรม คือ เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินผลงานการทำข้าวแต๋นธัญพืช วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลักสูตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ โครงสร้าง หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม เอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คู่มือสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม มีความเหมาะสมและสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1 ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) อยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.89

2. ผลการวัดผลสัมฤทธิ์การทำข้าวแต๋นธัญพืช ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75.17 ผลการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 91.2

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การทำข้าวแต๋นธัญพืช ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก